



# UBU-News

ปีที่ 5 ฉบับที่ 102 ประจำวันที่ 1 - 16 มีนาคม 2568



**สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีมติขออนุมัติถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(ปร.ด.) สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2566**แด่ **เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (ปสฤทธ์ เขมวงโรสุทรพิณฺธุ)** โดยมี **นางสาวศุภมาส วิศวกรภัค** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธาน **ศาสตราจารย์พิเศษจอมจัน จันทรสกุล** นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถวายปริญญาบัตร (พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูปเจริญชัยชัยมงคลคาถา) **รศ.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริบริษัท** อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ่านคำประกาศสดุดีเกียรติคุณ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมานี้ ณ วัดยางน้อย จ.อุบลราชธานี



**มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเครือข่ายในการยกระดับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สู่การยอมรับในระดับสากล** (เนื่องในโอกาส 5 ทศวรรษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) นำโดย **รศ.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริบริษัท** อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารและอาจารย์ร่วมพิธีและร่วมกิจกรรมเสวนา **"ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเครือข่าย ในการยกระดับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สู่การยอมรับในระดับสากล"** เพื่อยกระดับระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมานี้ ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา



**รศ.ดร.วีระเวทย์ อุทโร** หัวหน้าโครงการวิจัยการขยายความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยพระตะบอง เพื่อขับเคลื่อนการถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารเครื่องสำอางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในราชอาณาจักรกัมพูชา ทั้งนี้ คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าพบ **นายตุลย์ ไตรโสรัส** เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา และอัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายการพาณิชย์) เพื่อนำเรียนแนวทางการดำเนินการวิจัย พร้อมกับรับทราบข้อมูลในภาพรวมของธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 3 - 8 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมานี้ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา



**สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีการปลูกเมล่อนอินทรีย์ในโรงเรียนแบบมืออาชีพ"** สำหรับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจ เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยมี **รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์** ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรอินทรีย์ พร้อมด้วย **ดร.ภาคภูมิ สืบบุญการณ** และ **ดร.นิมมานรดี พรหมทอง** อาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวน พร้อมบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมานี้ ณ ฟาร์มเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



**กองบริการการศึกษา จัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน CWIE DAY ประจำปีการศึกษา 2567** ส่งเสริมให้นักศึกษานำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ต่อยอดแนวคิดการพัฒนาผลงานจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษา โดยมี **ดร.อนุสรณ์ บรรณกิจ** ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศทางการศึกษา เป็นประธาน โดยจัดให้มีการเสวนา หัวข้อ **"สหกิจศึกษา: จากห้องเรียนสู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพ"** การประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย และการประกวดคณาจารย์มีเทศสหกิจศึกษาดีเด่น เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมานี้ ณ อาคารเรียนรวม ๔ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



**คณะผู้วิจัยคณะบริหารศาสตร์ ดำเนินการวิจัยและการพัฒนา "โปรแกรมบัญชีสำหรับสถาบันการเงินชุมชน" กรณีศึกษา กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านในเค็ง** เพื่อพัฒนาโปรแกรมบัญชีสำหรับสถาบันการเงินชุมชนที่มีประสิทธิภาพ และศึกษาความพึงพอใจของคณะกรรมการการเงินชุมชนที่มีประสิทธิภาพของโปรแกรมบัญชีสำหรับสถาบันการเงินชุมชน ร่วมทั้งศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกต่อการใช้บริการของกลุ่มออมทรัพย์จากการใช้โปรแกรมบัญชีสำหรับสถาบันการเงินชุมชน โดยการวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อตอบความสนองความต้องการของชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาโปรแกรมระบบและฐานข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ